



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล

เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพล
เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมขนาดใหญ่และอาคารโรงภาพยนตร์
ของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เพื่อเปิดกิจการ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองพล ได้ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพลเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมขนาดใหญ่และ อาคารโรงภาพยนตร์ ของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เพื่อเปิดกิจการ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ โดยยึดหลักกระบวนการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมขนาดใหญ่และอาคารโรงภาพยนตร์ ของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เพื่อเปิดกิจการ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และมีความเป็นไปได้จากการประชุมมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังนี้

๑.วัน เวลา สถานที่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

๑.๑ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ สถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมือง

เมืองพล เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไปและเริ่มกำหนดการรับฟังความคิดเห็นเวลา ๑๓.๑๕ น. เป็นต้นไป

โดยมีนางจุไรรัชต์ ศรีอมร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในกรณีการดำเนินการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมขนาดใหญ่และ อาคารโรงภาพยนตร์ของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เพื่อเปิดกิจการ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๔๑๔ คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองพล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองพล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานชุมชน อสม. และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพล

๒.ขั้นตอนและวิธีการ

ก่อนจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๕ วัน เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดทำประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพลเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมขนาดใหญ่และอาคารโรงภาพยนตร์ของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดเพื่อเปิดกิจการ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เวลา ๑๓.๑๕ น.และประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เป็นอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพลประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงไร้สาย เว็บไซต์ของเทศบาล รถประชาสัมพันธ์ ติดประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ป้ายประกาศที่ทำการเทศบาลเมืองเมืองพล ป้ายประกาศชุมชนทั้ง ๑๔ ชุมชน และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็น

เห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ www.publicconsultation.opm.go.th อีกทั้งได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นไปยัง ตัวแทนร้านค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานชุมชน อสม. สมาชิกสภาฯ ตัวแทนบริษัทเซ็นทรัลฯ และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่

ขั้นตอนการดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นได้ศึกษาข้อมูล และเริ่มประชุมในเวลา ๑๓.๑๕ น. เป็นต้นไป โดยมีนายธรรมวัฒน์ อินทจักร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการประชุมและมีนายภาณุวัฒน์ ประจตุทนะเน ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล เป็นผู้นำเสนอภาพรวมความเป็นมา รายละเอียดโครงการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หนังสือหรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างโครงการดังกล่าว หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียด แสดงความคิดเห็น ข้อกังวลหรือความเป็นห่วงต่างๆ ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังให้ตัวแทนบริษัท เซ็นทรัลฯ ได้ตอบข้อซักถามของประชาชนในประเด็นต่างๆ โดยมีข้อกำหนดคือให้แจ้งชื่อก่อนจะเริ่มการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

๓.สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ผลจากการประชุม ฯ สามารถสรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ ดังนี้

- ปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากถนนมิตรภาพคับแคบ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
- การถมดินโครงการและระบบระบายน้ำ , ปัญหาน้ำท่วมริมทางรถไฟ
- บริษัทได้ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ , ขอให้เทศบาลฯ กำกับ ตรวจสอบ ควบคุมพื้นที่ค้าปลีก-ค้าส่งให้เป็นไปตามที่ได้ยื่นขออนุญาตไม่เกิน ๒๙๙ ตร.ม.
- การแบ่งพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ค้าขายในโครงการ , เรื่องสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
- เรื่องการเสียภาษีท้องถิ่น, เรื่องตัดราคาสินค้าในท้องถิ่น
- เรื่องทำให้ประชาชนเพิ่มค่าใช้จ่ายพุ่มเฟื่อย, เรื่องสถานศึกษา

ซึ่งตัวแทนบริษัท เซ็นทรัลฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ตอบประเด็นข้อซักถามพร้อมอธิบายให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นได้เข้าใจในทุกประเด็นคำถามและข้อเป็นห่วงกังวลแล้ว สำหรับประเด็นปัญหาและข้อเป็นห่วงกังวลดังกล่าว เทศบาลเมืองเมืองพลจะได้นำส่วนที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯ พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารมาเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางจุไรรัชต์ ศรีอมร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล